

PHÒNG LĐTBXH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

BÁO CÁO THAM LUẬN

**Hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm
trên địa bàn huyện Dương Minh Châu trong thời gian qua**

Kính thưa toàn thể hội nghị

Hôm nay, được về dự Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Trước tiên thay mặt Phòng LĐ-TB&XH huyện DMC tôi bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với báo cáo sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, Phòng LĐ-TB&XH huyện DMC tham luận với hội nghị về **hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện trong thời gian qua.**

Như chúng ta đã biết, Dương Minh Châu là huyện nông nghiệp, nông thôn cách Thành phố Tây Ninh khoảng hơn 20km, có diện tích tự nhiên là 435,6 km² với 30.060 hộ dân, có 117.160 nhân khẩu. Kinh tế của huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân ổn định; Cơ sở hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai thực hiện, từng bước cải thiện nâng cao đời sống nhân dân nông thôn.

Xác định: chính sách xã hội là một “mắt xích” không thể thiếu trong hệ thống các chính sách về phát triển kinh tế, nhằm hỗ trợ người dân có thêm điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên toàn tỉnh nói chung, đối với địa bàn huyện nhà nói riêng. Với phương châm đó, trong những năm qua Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, các ban, ngành đoàn thể huyện triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng đến tất cả các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Qua đó, Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo: xét duyệt cho vay vốn hộ nghèo nhằm hỗ trợ các hộ nghèo giải quyết việc làm, vốn chăn nuôi, phát triển sản xuất nhằm cải thiện đời sống. Kết cụ thể như sau: Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có 4.941 lượt hộ vay với số tiền trên 40 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo có 3.538 lượt hộ vay với số tiền trên 75 tỷ đồng; Chính sách tín dụng cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có 3.926 lượt hộ vay với số tiền trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống của người nghèo, giúp họ tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nước sinh

hoạt: cho 2.061 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn tinh vay vốn hỗ trợ nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo cùng với chính sách vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện trong thời gian qua giảm mạnh. Cụ thể: năm 2005 là 2.014/23.468 hộ, tỷ lệ 8,58%; năm 2020 là 275/32.554 hộ, tỷ lệ 0,84%; năm 2005 so sánh với năm 2020 giảm 1.738 hộ, tỷ lệ 7,74%; đến cuối năm 2023 là 247/33.496 hộ; tỷ lệ 0,74%; đạt 100% theo Nghị quyết đề ra.

Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã có nhiều hộ nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá giả; góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo việc làm, tỷ lệ người dân được thụ hưởng tín dụng chính sách an sinh xã hội ngày càng tăng, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; Từ những kết quả trên cho thấy chương trình giảm nghèo cùng với chính sách vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người nghèo, người lao động.

Thưa quý vị đại biểu

Từ những thực tiễn nêu trên, để đạt được kết quả trong chương trình vay vốn giải quyết việc làm tại trên địa bàn huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hai là: Đối với lực lượng lao động tại địa phương, trên cơ sở phân tích các điều kiện sản xuất, sinh kế của người dân, bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từ đó có hướng phân khai nguồn vốn thích hợp theo ngành, lĩnh vực, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện đề nghị tỉnh tổ chức đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo tập trung đào tạo những ngành nghề chủ lực của huyện; từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Ba là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy các đoàn thể chính trị xã hội, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội về vai trò của đào tạo nghề, chính sách vay vốn tín dụng, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn.

Bốn là: Mở rộng các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn kết vừa đào tạo nghề vừa giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương; sau các lớp đào tạo nghề cần định hướng đúng lĩnh vực để có kế hoạch phân khai nguồn vốn cho hợp lý, từ đó đạt hiệu quả cao hơn.

Cuối lời kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn./.